

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/เศรษฐกิจในประเทศ

วันที่: จันทร์ 12 - พุธ 14 มิถุนายน 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 4948

หน้า: 6(บนขวา)

Col.Inch: 94.64 Ad Value: 127,764

PRValue (x3): 383,292

คลิป: สี่สี

หัวข้อข่าว: 1ธ.ค.ลอยตัวราคาน้ำตาล ใช้สูตรลอนดอนNo.5+ไทยพรีเมียม3%

1ธ.ค.ลอยตัวราคาน้ำตาล ใช้สูตรลอนดอนNo.5+ไทยพรีเมียม3%



ลอยตัว - การประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กนอ.) ล่าสุดได้มีมติชัดเจนให้มีการประกาศลอยตัวราคาน้ำตาล โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ธันวาคม 2560 หลังจากมีปัญหาเรื่องการเปิดเสรีระบบอ้อยและน้ำตาลทรายระหว่างชาวไร่อ้อย และโรงงาน ถกเถียงกันมานานกว่า 20 ปี

กนอ.มีมติประกาศลอยตัวราคาน้ำตาล ตุลาคม 2560 นี้ ให้มีผลบังคับใช้พร้อมกันทั่วประเทศ 1 ธันวาคม 2560 ทันที การผลิต 2560/2561 ก่อนบินแจ้งข้อมูลรัฐบาลบราซิลล่วงหน้า เผยใช้หลักเกณฑ์อิงราคาตลาดลอนดอน No.5 บวกราคาไทยพรีเมียม 3% หวั่นราคาน้ำตาลภายใน และต่างประเทศจะมีช่องว่างมาก เหตุต่างชาติเล่นเก็งกำไรหนัก

นายสมศักดิ์ จันทร์ทอง รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เปิดเผย “ประชาชาติ

ธุรกิจ” ว่า ในการประชุม กอน.เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.60 ที่ประชุมกำหนดให้มีการเปิดเสรีระบบอ้อยและน้ำตาล โดยกำหนดหลักการในการประกาศราคาทุกเดือน ซึ่งจะใช้ราคาอ้างอิงจากราคาปิดเฉลี่ยขายน้ำตาลทรายรายวันของตลาดลอนดอน No.5 ย้อนหลังไป 1 เดือน บวกราคาน้ำตาลไทยพรีเมียม ประมาณ 3% โดยจะมีการออกเป็นระเบียบ และประกาศเป็นระเบียบของ กอน.ภายในเดือนตุลาคม 2560 และต้องลงในราชกิจจานุเบกษา ภายใต้ พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย 2527 เพื่อให้มีผลบังคับ

ใช้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2560 ซึ่งเข้าสู่ฤดูการผลิต 2560/2561 เป็นต้นไป ดังนั้น เมื่อถึงเดือนตุลาคม 2560 ทุกอย่างจะชัดเจน ซึ่งรัฐบาลบราซิลคงจะไม่มีปัญหาการฟ้องร้องประเทศไทย เพราะได้มีการแก้ไขทุกอย่างตามข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO) และจะดีไปหรือกันในปีหน้า

โดยจะยกเลิกระบบการจัดสรรน้ำตาลโควตา ก. สำหรับบริโภคนภายในประเทศ, น้ำตาลโควตา ข. คือ น้ำตาลทรายดิบที่ส่งมอบให้บริษัทอ้อยและน้ำตาลไทยจำกัด (อนท.) กำหนดราคา และส่งออก

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/เศรษฐกิจในประเทศ

วันที่: จันทร์ 12 - พุธ 14 มิถุนายน 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 4948

หน้า: 6(บนขวา)

Col.Inch: 94.64

Ad Value: 127,764

PRValue (x3): 383,292

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 1ธ.ค.ลloydตัวราคาน้ำตาล ใช้สูตรลอนดอนNo.5+ไทยพรีเมียม3%

จำนวน 8 แสนตัน เพื่อใช้ราคาขายของ
อนท.มาทำราคาในการคำนวณราคา
น้ำตาลส่งออก และน้ำตาลโควตา ค.
คือ น้ำตาลที่โรงงานส่งออก

ทั้งนี้ หากเปิดเสรียกเลิกโควตา
ก.น้ำตาลภายในประเทศ จะมีการ
เปลี่ยนแปลงใน 3 ส่วน ได้แก่ 1.เพื่อ
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรในประเทศ มี
การกำหนดให้โรงงานต้องทำการสำรอง
สต็อกน้ำตาลไว้ประมาณ 250,000 ตัน
ต่อเดือน โดยตัวเลขดังกล่าวคำนวณ
จากความต้องการบริโภคภายในประเทศ
ประมาณ 3 ล้านตันต่อปีมาเฉลี่ย 2.เงิน
ที่เคยหักเก็บ 5 บาทจากราคาขายน้ำตาล
ภายในประเทศเข้าสู่กองทุนอ้อยและ
น้ำตาล เพื่อช่วยเหลือชาวไร้อ้อยจะถูก
ยกเลิกไป ส่วนในขนาดการเก็บเงิน
เพื่อรักษาเสถียรภาพราคารูปแบบจะ
ออกมาเป็นอย่างไรเป็นเรื่องที่โรงงาน
น้ำตาลและชาวไร้อ้อยจะไปตกลงกันเอง
3.การประกาศราคาน้ำตาลจะทำทุกเดือน
สำหรับน้ำตาลโควตา ข. ยังคงให้ อนท.
เป็นผู้กำหนดราคาเหมือนเดิม

“ตอนนี้กังวลว่า หากเปิดเสรีลอยตัว
ราคาน้ำตาล หรือลอยตัวสินค้าใดก็ตาม
สิ่งที่เราปรารถนามากที่สุด คือ ราคาภายใน
ประเทศ และภายนอกประเทศเท่ากัน
จะทำให้ราคาไม่เปลี่ยนแปลงมากมาย
แต่ปีนี้น้ำตาลในตลาดโลก มีนักเก็งกำไร
เข้ามาเล่นเก็งกำไร ทำให้ราคาน้ำตาล
ปัจจุบันอาจจะไม่สะท้อนราคาที่แท้จริง
แต่เรายังมีเวลาอีกประมาณ 2-3 เดือน
ในการดูทิศทางราคา วันนี้ราคาน้ำตาล
เริ่มลงไปบ้างแล้ว หากเราลอยตัว
ตอนนี้ในตลาดที่ราคามีความแตกต่าง
จะเกิดการเก็งกำไรกันเกิดขึ้น เป็นเรื่อง
ธรรมชาติของธุรกิจ

ยกตัวอย่าง หากลอยตัววันนี้ราคา
น้ำตาล อาจจะถูกกว่าราคาปัจจุบันไป
2-3 บาทต่อ กก. วันนี้ราคาน้ำตาลทราย

ขาว ตลาตลอนดอน No.5 อยู่ที่ 420
เหรียญสหรัฐต่อตัน หากแปลงมาเป็น
ราคาน้ำตาลทรายในประเทศ เทียบค่า
เงินบาทประมาณ 34 บาทต่อเหรียญ
สหรัฐ ตกประมาณ 15 บาทต่อ กก.
ขณะที่ราคาส่งหน้าโรงงานน้ำตาลตอนนี้
19 บาทต่อ กก. แต่ราคาขายปลีก
ประมาณ 22.50-23.50 บาท ถ้าวลอยตัว
ราคาน้ำตาลในประเทศไทยวันนี้ราคา
น้ำตาลจะลงมาประมาณ 4-5 บาท”
นายสมศักดิ์กล่าว

นายสมศักดิ์กล่าวต่อไปว่า หลังเจรจากับ
รัฐบาลบราซิล ตนจะไปดูงานในส่วน
การวิจัย และพัฒนาด้านไบโอชีวภาพ
ของบราซิลด้วย

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ”
ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุน
อ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ว่า ในวันที่
9 มิ.ย.นี้จะมีคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) กรมเจรจา
การค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
รวมถึงตัวแทนจาก 3 สมาคมโรงงาน
น้ำตาล และตัวแทนชาวไร้อ้อย เดินทาง
ไปเจรจากับทางรัฐบาลบราซิลเพื่อชี้แจง
ความก้าวหน้าในการปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายตาม
มติ ครม.ที่ได้เคยหารือกันไว้ และบาง
มาตราใน พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย
พ.ศ. 2527 ที่ต้องรอรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
แต่ได้แสดงถึงความพยายามเพื่อแก้
ปัญหาเรื่องที่รัฐบาลไม่ได้มีการสนับสนุน
เงินชดเชยการปลูกอ้อยให้ชาวไร่ รวม
ถึงการที่บราซิลมีความกังวลการแบ่ง
โควตาน้ำตาลขายภายในประเทศ และ
โควตาส่งออก โดยต่อไปไทยจะไม่มี
การบังคับหรือกำหนดปริมาณการส่งออก
อีกต่อไป โรงงานน้ำตาลสามารถขาย
ในประเทศหรือส่งออกก็ได้ ซึ่งกติกา

ใหม่ของไทยที่ใช้นั้นจะเริ่มที่ฤดูกาลการ
ผลิตใหม่ 2560/2561 นี้

ข้อสรุปที่จะไปเจรจาทั้งหมดได้มี
การหารือในที่ประชุมคณะกรรมการ
กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.)
เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2560 การเจรจาครั้งนี้
ทางรัฐบาลไทยไม่ได้กังวล เนื่องจาก
ได้แสดงความจริงใจถึงการแก้ไขที่ได้
เคยรับปากจะแก้ไขทั้งระบบ ตามมติ
กอน. ก็ดำเนินการตามนั้น ขณะที่ร่าง
พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย ได้เปิดเผย
ไว้บนเว็บไซต์ของกระทรวงอุตสาหกรรม
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นไทยคาดหวัง
ให้บราซิลเข้าใจว่า ไทยไม่มีเจตนาอุดหนุน
น้ำตาล และเพื่อที่จะยังคงเป็นสมาชิก
ที่ดีในเวทีโลก